

## TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành, ủng hộ, chung tay góp sức cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch; biểu dương sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp phần kiểm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh; phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muốn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách ngăn ngừa, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của Đất nước ta, Dân tộc ta!

**NGUYỄN PHÚ TRỌNG**

Tổng Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

## Dấu ấn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 9/9 đại biểu tham dự. Tại phiên họp thứ bị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp, bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình; phê chuẩn đồng chí Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thái Bình.

Cùng tại kỳ họp, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Quyết định thành lập Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm các đồng chí đảng viên là đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình và chỉ định đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình giữ chức Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Ngoài đại biểu Nguyễn Khắc Định được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, còn lại 8/9 đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình được phê chuẩn làm ủy viên các Ủy ban của Quốc hội: đại biểu Ngô Đông Hải, Nguyễn Văn An là Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại biểu Nguyễn Văn Huy là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung là Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại biểu Trần Khánh Thu là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Theo chương trình làm việc, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV có 16 phiên họp tại hội trường, 5 phiên thảo luận tại tổ và 8 buổi họp đoàn. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tập trung trí tuệ, nghiêm túc, tham gia phát biểu 5 lượt ý kiến tại hội trường, 14 lượt ý kiến tại tổ và thảo luận về công tác nhân sự tại các buổi họp đoàn. Các bài phát biểu đều



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà phát biểu thảo luận.

được chuẩn bị chu đáo, có sự tham vấn, thảo luận giữa các thành viên trong Đoàn nhằm phân tích chính xác, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và nhân dân. Các đại biểu đã phát huy được năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của mình, đóng góp các ý kiến thiết thực, góp phần quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Cùng với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã họp để tham gia thảo luận các đề nghị về cơ cấu số lượng, về dự kiến nhân sự các chức danh được bầu, phê chuẩn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực thảo luận các nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025... Những ý kiến thảo luận đã bám sát thực tiễn của đất nước, của địa phương, đề xuất

các kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng phức tạp. Nội dung thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn, đại biểu Nguyễn Khắc Định nhất trí với kế hoạch định hướng trong 5 năm tới tập trung cho các công trình quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn, tạo sự lan tỏa để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, các dự án có tính liên kết vùng, liên kết địa phương, tạo đột phá để thu hút đầu tư xã hội, tức là dùng đầu tư công để làm "mồi", để thu hút đầu tư tư. Về hệ thống các giải pháp, đại biểu nhấn mạnh và phân tích giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm linh hoạt, chủ động trong điều hành kế hoạch phát triển mới, kiểm chứng gắn với kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh... Tham gia ý kiến vào các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề xuất một số nội dung như: Nâng cao chất lượng thể chế đầu tư công, đặc

biệt là kịp thời rà soát, sửa đổi những quy định của pháp luật về đầu tư công; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo đột phá, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư; huy động nguồn lực tài nguyên cho đầu tư phát triển và đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công;...

Thảo luận về nội dung phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Ngô Đông Hải đã có các ý kiến phân tích, đánh giá xác đáng tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021; đại biểu nêu một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới như cần phải có chiến lược phát triển kinh tế trong tình hình mới, có kế hoạch giữ vững tăng trưởng đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định của nền kinh tế; giải quyết hiệu quả, tháo gỡ các điểm nghẽn như phân cấp, phân quyền, trách nhiệm, phương pháp giải quyết của các địa phương, đơn vị và người đứng đầu, điều phối, điều hòa các nguồn lực, tập trung địa các điểm nghẽn, đúng địa chỉ, đúng thời điểm; đồng thời, phải tạo ra các động lực mới, các xung lực mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025...

Thống nhất với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Lại Văn Hoàn đề xuất một số kết quả, kinh nghiệm từ thực tiễn của tỉnh Thái Bình, từ đó tham gia cụ thể vào các tiêu chí, về bố trí nguồn lực cho chương trình đồng thời đề nghị cần phải dự kiến cho mục tiêu năm 2030 để chương trình thành một chặng đường và có tầm nhìn dài hạn.

Phát huy năng lực, trí tuệ và vai trò trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã góp phần xứng đáng vào thành công chung của kỳ họp.

**VŨ SƠN TÙNG**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

## TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 30/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 30/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 197,5 triệu người, trong đó hơn 4,2 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 30/7, cả nước ghi nhận thêm 8.649 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 8.622 ca trong nước và 27 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 137.062 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 133.257 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 5,52 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 3.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 35.484/137.062 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 30/7 toàn tỉnh hiện có 89 trường hợp F1 và 1.114 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.671 mẫu, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 16 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 1.655 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 7.869 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 7.196 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh con 6 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 20 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.960 trường hợp, trong đó 1.931 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 29 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

**THU HOÀI**

## BẾ MẠC HỘI THI...

(Tiếp theo trang 1)

Sau hai ngày 29 - 30/7 tổ chức, hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 đã hoàn thành các nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc tổ chức hội thi là hình thức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn để Luật Dân quân tự vệ đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; đồng thời, đây cũng là dịp bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ của cán bộ quân sự và cơ quan quan sự cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc hội thi, 4 tập thể, 16 cá nhân đạt giải được UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

## Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu

Sáng ngày 30/7, Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình" năm 2021.

Đây là lần thứ hai trong năm 2021 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Tại ngày hội, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã đăng ký hiến máu, kết quả ban tổ chức thu được 144 đơn vị máu.

**ANH TŨ**

## HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa XV quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đợt dịch Covid-19 thứ tư đã trải qua gần 100 ngày. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình của đồng bào, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng, chống dịch đã đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh ở một số địa phương đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam, miền Trung. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 30, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, trên cơ sở Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành nghị quyết.

Trong đợt dịch thứ tư, đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 125.000 ca mắc, 99% là số ca trong nước, 23% số người đã

## ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Thụy Liên có đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, HĐND huyện. Cử tri phần khởi trước những kết quả phát triển

kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, cử tri đề nghị tỉnh, huyện và ngành chức năng xem xét, giải quyết một số vấn đề: Sớm ban hành chính sách an sinh xã hội đối với các hộ

có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi để phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế; tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; tăng phụ cấp và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm 2 chức danh. Cử tri đề nghị nghiên cứu tăng kinh phí hoạt động của các đoàn thể phù hợp với quy mô hiện nay

của thị trấn Diêm Điền. Các cấp, các ngành có biện pháp ổn định giá vật tư nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ, bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng "được mùa mất giá"; có phương án bảo đảm việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với những địa bàn một phần đất nông nghiệp đã thu hồi để xây dựng khu, cụm công nghiệp; có biện pháp

kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước của các nhà máy cung cấp nước sạch cho nhân dân...

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phát biểu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, HĐND huyện và chuyển các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết.

**TŨ ANH - THANH TÂM**

## THÀNH PHỐ

### Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại xã Phú Xuân

Sáng ngày 30/7, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các cấp, các ngành của thành phố cùng xã Phú Xuân đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để giới thiệu phạm

vi, quy mô dự án, phổ biến cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước. Đến nay, cơ bản các hộ dân đồng tình, chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, tái định

cư và công trình công cộng tại xã Phú Xuân. Tuy nhiên, còn 7 hộ gia đình, cá nhân có tình chây ì, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Căn cứ các quy định của pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 7 hộ gia đình, cá nhân thôn Đại Lai 2, Phú Lạc, xã Phú Xuân với

diện tích gần 4.100m<sup>2</sup> để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Tại buổi cưỡng chế, xã Phú Xuân đã thông qua quyết định cưỡng chế với sự tham gia, chứng kiến của đầy đủ các thành phần và quần chúng nhân dân. Quá trình cưỡng chế diễn ra theo đúng trình tự và bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

**MINH NGUYỄN**